

## สุดยอด!ธนาคารกึ่งไม้ลดปัญหาไฟป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธีรพล มีทองขาว หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน หน่วยนางน้อย จ.น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณเชื้อเพลิง เพื่อลดการเผาป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยร่วมกับสมาชิกเครือข่ายธนาคารกึ่งไม้ไบโไม้ กรมป่าไม้ บ้านสะเลียม บ้านป่าหุง ด.ขานห้วยนา บ้านห้วยน้ำอุ่น ด.อำยนาโหลย บ้านไหล่น่านเหนือ ด.ไหล่น่าน และบ้านห้วยไฟ ด.แม่ขนิง อ.เวียงสา จ.น่าน จำนวน 100 คน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยช่วยกันเก็บไบโไม้กิ่งไม้ในพื้นที่ป่ากว่า 30 ไร่ ที่เป็นเชื้อเพลิงก่อเกิดไฟป่า มาจัดทำปุ๋ยสูตรแม่ใจ 1 แบบไม่พลิกกลับกอง โดยนำมาฝากไว้กับโครงการธนาคารกึ่งไม้ไบโไม้ กรมป่าไม้ ซึ่งกิจกรรมสามารถรวบรวมปุ๋ยได้ จำนวน 5 กอง มีน้ำหนักกว่า 5 ตัน นับว่าสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

นายบุญญาฤทธิ์ สันใจ ผู้ใหญ่บ้านสะเลียม หมู่ 3 ด.ขานห้วยนา อ.เวียงสา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ด.ขานห้วยนา มีปัญหาการเกิดไฟป่ามากที่สุด หลังจากชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมในโครงการธนาคารกึ่งไม้ไบโไม้ สามารถลดปัญหา

ขยะ และยังลดการเผาขยะ ตัวชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน รวมทั้งปัญหาไฟป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด

นายอุธร ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กล่าวว่า การนำเศษกิ่งไม้ไบโไม้แห้งในพื้นที่ป่าและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ติดกับพื้นที่ป่ามาไปฝากกับธนาคารกึ่งไม้ไบโไม้ นอกจากสมาชิกจะได้รับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำเศษกิ่งไม้ไบโไม้ที่ฝากไว้กับธนาคาร มาหมักผสมกับสารเร่งจุลินทรีย์ และมูลสัตว์จนย่อยสลายจากโครงการไปใช้ทำการเกษตรแล้ว ยังช่วยลดรายจ่ายให้กับชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกร ไปพร้อมกับลดโอกาสการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันด้วย

“ธนาคารกึ่งไม้ไบโไม้ เป็นโครงการหนึ่ง ที่กรมป่าไม้ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันป้องกันและลดปัญหาการเกิดไฟป่า ซึ่งนอกจากรัฐจะมีเครือข่ายป้องกันรักษาป่าเพิ่มขึ้นแล้ว ประชาชนยังได้ใช้และได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ป่าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการธนาคารไบโไม้กึ่งไม้ นอกจากจะสามารถลดการเผาในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นอย่างดี และจะเร่งขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อีกด้วย”